



14 พฤษภาคม 2558 หน้า 14

สกย. ยันสนับสนุน รับรองไม้ยางพารา

เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดตลาดการแปรรูปเศษไม้ยางอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการหวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นยางทิ้ง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลให้กับตลาดต่างประเทศ

นายชาวี ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย. ในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรับรองเรื่องของการนำเศษไม้ยางพารา ซึ่งเหลือจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทำเป็นถ่าน เพื่อนำส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนำไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการนำเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุดิบเป็นถ่านอย่าง ไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นำไปทำเป็นถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การส่งเสริมการค้าการลงทุนพารากับภาคเกษตรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มจากการปลูก ไม้ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ

“ผมคิดว่า เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศที่คิดจะทำเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่งเศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เอามาคัดเพื่อที่จะไปทำเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทลายด้วยการเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี”

14 - 17 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

ขายยาง 2 แสนตัน แลกหัวรถจักรจีน ก.เกษตรฯ เตรียมซื้อจากชาวสวนรายย่อยส่งมอบ



อานันท์ ปะติเส

ไทยเตรียมทำสัญญาซื้อขายยาง 2 แสนตันกับรัฐบาลจีนแบบจื๊อจี้ แลกกับหัวรถจักรมีย.นี้ พร้อมรับซื้อยางจากชาวสวนรายย่อยไปส่งมอบ "อานันท์ ปะติเส" เผย พ.ร.บ.การยางฯ มีผลบังคับใช้เดือนหน้า ลุยตั้งบอร์ดชั่วคราวรองรับการบริหารงาน กยท.

นายอานันท์ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไทยเตรียมทำสัญญาซื้อขายยางกับรัฐบาลจีนแบบจื๊อจี้ แลกกับหัวรถจักร ผ่านทางบริษัทชินเค็ม กรุ๊ป ปริมาณ 2 แสนตันเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งยางลวดนี้ จะรับซื้อจากชาวสวนยางรายย่อย มีสวนยางไม่เกิน 25 ไร่

ในปริมาณจำกัดไปส่งมอบ แต่จะรับซื้อต่อรายปริมาณเท่าไรนั้นจะหารือกันต่อไป

นายอานันท์กล่าวต่อไปว่า ยางลวดนี้จะเป็นลวดที่สาม หลังจาก 2 ลวดแรกที่ได้ทำสัญญาไว้ คือ 1) ยางพาราใหม่ 2 แสนตัน ที่องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ทำสัญญาไว้กับบริษัทไชน่า ไซท์เทน รับเบอร์ อินดัสทรีส์ กรุ๊ป ที่จะต้องส่งมอบเดือนละ 2 หมื่นตัน ระยะเวลา 10 เดือน และ 2) ยางพาราเก่าในสต็อกรัฐ 2 แสนตัน ในราคาตลาดบวกพรีเมียม ที่ทำสัญญากับบริษัทไชน่า ไซท์เทนฯ เช่นกัน ทำให้สรุปรวมแล้วไทยมีการส่งมอบยาง 6 แสนตัน

นอกจากนี้ นายอานันท์ยังเปิดเผยถึง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่สามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 58 คาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้เดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งกฎหมายนี้จะทำให้เกิดการจัดตั้ง "สภาการยางแห่งประเทศไทย" (กยท.) เป็นการปฏิรูปทั้งระบบ ควบรวมหน่วยงานด้านยางพารา 3 แห่ง คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยางเข้าไว้ด้วยกัน

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการบริหารเงิน

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (เงินเชล) ไป เพราะแต่เดิมเงินเชลจะใช้เพื่อสงเคราะห์เมื่อปลูกยางทดแทนยางเก่าและการวิจัยเท่านั้น แต่เมื่อ กยท.เข้าบริหารจะนำเงินเชลไปใช้ส่งเสริมด้านการแปรรูปส่งออก ดูแลราคาขาย ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และสวัสดิการของเกษตรกรด้วย เป็นการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นของ กยท. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ชั่วคราว 7 คน เป็นผู้แทนจาก 7 หน่วยงานราชการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานโดยตำแหน่ง ซึ่งบอร์ดชั่วคราวชุดนี้จะทำหน้าที่วางเกณฑ์การสรรหาประธาน กยท. ตัวจริง และจัดตั้งบอร์ดชุดแรกอย่างเป็นทางการจำนวน 15 คน แบ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการ 7 หน่วยงาน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกร 5 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 160 วัน



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

14 พฤษภาคม 2558 หน้า 8

เกษตรยุคศูนย์บริหารยางพารา ควมรวม 3 องค์การเก่าอึนงตุงนั้ง

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อบริหารจัดการยางพาราว่า พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดหน่วยงานใหม่ที่ทำหน้าที่รวมศูนย์การบริหารจัดการยางพาราในประเทศไทยไว้ในหน่วยงานเดียว โดยควมรวมหน่วยงานด้านยางพารา 3 หน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ได้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร โดยหน้าที่แรกของ กยท.คือ การไปรวบรวมรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อยถึงสวนยาง เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดปริมาณรับซื้อจากชาวสวนยางรายย่อยในปริมาณรวม 200,000 ตัน เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ทางการจีนตามข้อตกลงการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ระหว่างไทย-จีน

สำหรับอำนาจและหน้าที่ของ กยท. ซึ่งจะเป็นหน่วยงานใหม่ในการบริหารจัดการยาง ถือว่าเป็นการปฏิรูปการบริหารของภาครัฐอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก กยท. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินในกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (เงินเชส) โดยสามารถนำเงินดังกล่าวไปส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ส่งเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ์และการแปรรูปยางพารา ส่งเสริมสวัสดิการของเกษตรกร เท่ากับการดูแลแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากเดิมที่กำหนดให้เงินเชสนำไปส่งเสริมการปลูกยางทดแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น “ในระยะเริ่มต้นของ กยท. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ชั่วคราว 7 คน เป็นผู้แทนจาก 7 หน่วยงานราชการ โดยมี รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน”.



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 8

ส่ง “กยท.” ซึ่อย่าง 2 แสนตัน

นายอานวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ รวม 200,000 ตันเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ทางการ
เปิดเผยว่า คาดว่าพระราชบัญญัติการยางแห่ง จีนตามข้อตกลงการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)
ประเทศไทย (กยท.) จะมีผลบังคับใช้ได้ภายใน ระหว่างไทย-จีน
เดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดหน่วยงานใหม่ของ สำหรับอำนาจและหน้าที่ของ กยท. ซึ่งจะ
ประเทศในการร่วมศูนย์การบริหารจัดการยางพารา เป็นหน่วยงานใหม่ในการบริหารจัดการยาง ถือว่า
ในประเทศไว้ในหน่วยงานเดียว โดยรวบรวมหน่วย เป็นการปฏิรูปการบริหารของภาครัฐอย่างสิ้นเชิง
งานด้านยางพารา 8 หน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก กยท.จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินในกองทุน
เข้าด้วยกัน ได้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การ สงเคราะห์การทำสวนยาง (เงินเชส) โดยสามารถ
ทำสวนยาง (ส.ก.ย.) องค์การสวนยาง(อสย.)และ นำเงินดังกล่าวไปส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ หน้าที่แรก ส่งเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ์และการแปรรูปยางพารา
ของ กยท. คือ การไปรวบรวมรับซื้อยางพาราจาก ส่งเสริมสวัสดิการของเกษตรกรเท่ากับการดูแลแบบ
เกษตรกรรายย่อยถึงสวนยาง เบื้องต้นคาดว่าจะ ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากเดิมที่กำหนดให้เงินเชสนำ
เปิดปริมาณรับซื้อจากชาวสวนยางรายย่อยในปริมาณ ไปส่งเสริมการปลูกยางทดแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น.



14 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 11 (1)



แรกนาชุ่มน้ำ ฝนโปรย!

พระโคกหินท้าวและงา ทำนายน้ำท่าบริบูรณ์

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ มีปรากฏการณ์ธรรมชาติหน้าอัศจรรย์ที่ถือเป็นสิริมงคลต่อการเพาะปลูกและเกษตรกรรมของไทย โดยฝนตกโปรยปราย ★ มีต่อหน้า 11

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2558 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย โดยนายชวลิต ชูขจร พระยาแรกนาหว่านข้าวเปลือก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนผลเสียดายพระโคกินหญ้าทำนายว่าน้ำท่าบริบูรณ์.

แรกนาชุ่มน้ำ ☆ ต่อจากหน้า 1

สร้างความจำเ็นเป็นนิมิตหมายที่ดีก่อนเริ่มพระราชพิธี แล้วกลับท้องฟ้าสว่างขณะมีพระราชพิธี จากนั้นฝนกระหน่ำหนักหลังสิ้นสุดพระราชพิธี ส่วนการเสียดายพระโคกินหญ้าและงา ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรอาหารสมบูรณ์ดี พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมาก

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งสำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ทั้งนี้เมื่อเวลา 08.48 น. วันที่ 13 พ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพร้อมด้วย โดยพระราชพิธีในปีนี้มีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ส่วนที่คู่หอบทองได้แก่ น.ส.จรัมพร สุทธิฤทธิ นักรวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และ น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักรวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนที่คู่หอบเงินได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แฉวงโสภาน นักรวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐมน อยู่ผู้ดี นักรวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน สำหรับพระโคแรกนาได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ พระโคสำรองได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูน

พระราชพิธีเริ่มขึ้นโดย นายชวลิต พระยาแรกนา ได้ยাত্রาพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีราชมณเฑียร มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม ก่อนพระยาแรกนาจะตั้งสัตยาธิษฐานเสียดายหอยผ้าห่มแต่งกาย ได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ จากนั้นไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ



14 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 11 (2)

จากนั้นพระยาแรกนาจับหางไถ แล้วไถจะไปโดย ทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่าน เมล็ดพันธุ์ข้าว พนักงานประโคนมืองชัยเครื่อง ครุยางค์แล้วไถกลมอีก 3 รอบ พรหมณีได้เสียชีวิต ของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่า พระ โคลินหน้าและงา พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสมควร ัญญาหาร ผลาหาร ภิกษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 15 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 7 สหกรณ์ 1.สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสว-ปราบ จำกัด จ.ลำปาง 2.สหกรณ์โคกม ได้แก่ สหกรณ์ โคนมไทย-เคนเนดีย์ ก.น.ข.หนองรี จำกัด จ.ลพบุรี 3.สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จ.ลำปาง 4.สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์ กองสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด จ.พัทลุง 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ ออมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 6.สหกรณ์ ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จ.ลำปาง 7.สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์ เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเสียบ จำกัด จ.พัทลุง ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 จำนวน 3 สาขา คือ 1.นายสมศักดิ์ เจริญวิทย์ เป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายพรชัย พรหมพันธุ์ เป็นปราชญ์เกษตรของ แผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 3.นาย สืบศักดิ์ จินดาพล เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ขณะที่บรรยากาศพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้มีปรากฏการณ์ธรรมชาติน่าอัศจรรย์ เนื่องจากในช่วงเช้าก่อนเริ่มพระราชพิธีมีฝนตก โปรยปรายลงมา แต่เมื่อเข้าสู่พระราชพิธีปรากฏว่า ท้องฟ้าสว่างขึ้นทันที และกลับมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหลังสิ้นสุดพระราชพิธี โดยนายชาติ ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่ พระยาแรกนา กล่าวว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิริมงคลต่อการเพาะปลูกและต่อเกษตรกรทุก คนของประเทศไทย เพราะเกิดขึ้นในวันพระราช พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีโบราณ และมีความศักดิ์สิทธิ์

ขณะเดียวกันหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประชาชนที่มาเฝ้าและ ชมอยู่รอบสนามหลวง ซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกปี พาकिनกลงไปในลานดินที่พระยาแรกนาทำพิธีไถหว่าน เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธี รวมทั้งจับจองไม้ดอกไม้ ประดับสถานที่ติดมือไปด้วย ขณะที่พ่อค้าแม่ค้า เข้าไปเก็บเมล็ดข้าวเปลือกที่ใช้ในพิธีไถหว่านออก มาจำหน่ายมีหลายราคาตั้งแต่เมล็ดละ 2 บาท บางราย ขายในราคา 9 เมล็ด 5 บาท มีบางรายขายเหมาเป็น ถุงมีหลายเมล็ด ราคาถุงละ 20 บาท ส่วนราคา ต้นไม้ประดับรอบพิธี เช่น ต้นคุณนายตื่นสายราคา 20 บาท ส่วนต้นดาวเรืองต้นละ 50 บาท

นายชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาอ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกในปีนี้นั้นตนมีอายุประมาณ 100 ไร่ ทำนาปลอดภัย ไม่ใช่สารเคมี หมักปุ๋ยเอง ใช้จุลินทรีย์บำรุงนาและไม่เผาฟางข้าว ปัจจุบันได้ ผลผลิตสูงถึงไร่ละ 1 ตัน ราคาข้าวปัจจุบันลดลง มาอยู่ที่ตันละ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นแต่ตนไม่เดือดร้อน ขายข้าวได้ 600,000 บาท มีกำไรมากถึง 400,000 บาท เพราะต้นทุนต่ำ อยากให้ชาวนาทุกคนหัน มาทำนาลดต้นทุน อย่าเป็นผู้จัดการนาจ้างคนอื่น มาทำ เพราะปุ๋ย ยาทุกอย่างเราซื้อหมด พ่อค้าเป็นคนตั้งราคาเวลาขายข้าวพ่อค้าก็ตั้งราคาเราควบคุม ไม่ได้เลย แต่ต้นทุนเราควบคุมเองได้ อยากได้กำไร มากน้อย เราคุมเองได้

นายเอียง พิมพ์จันทร์ อายุ 66 ปี ตัวแทน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ้อ จ. สุรินทร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรกร ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2558 กล่าวว่ากลุ่มของตนเกิดจากการรวมตัวกันในชุมชน 42 ครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพ โดยในปีที่ผ่านมาได้ผลิต จำหน่ายให้กับเกษตรกรประมาณ 170 ตัน ราคาตัน ละ 25,000 บาท ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ศูนย์ฯ 11,250 บาทต่อไร่ มีกำไรประมาณ 8,000 บาทต่อไร่ แม้ไม่มีโครงการรับจำนำหรือการอุดหนุน จากรัฐบาลชาวนาไทยก็ยังพออยู่ได้ ตอนนี้ชาวนา กลุ่มอื่นเห็นความสำเร็จก็ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิก อีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตอนนี้ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต ข้าวหอมมะลิ ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของทุ่งกุลาร้องไห้ จ.สุรินทร์ เพิ่มเป็น 250 ตัน

ด.ต.สวาง สำแดงฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ เดินทางมาจาก จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตั้งใจจะ

มาเก็บเมล็ดข้าวเปลือกที่ใช้ในพระราชพิธี แต่ไม่ สามารถแย่งคนอื่นได้ จำเป็นต้องซื้อ เพื่อนำไปเป็น ขวัญข้าวในการเพาะปลูกฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ ด้าน นางหอม ศรีเปรม อาชีพทำนาจาก จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ปีที่แล้วได้มาร่วมพิธีและได้เก็บเมล็ดข้าว ไป 39 เมล็ด เอาไปให้น้องชายปลูกและนำไปคัด พันธุ์ได้ 2 กระป๋องนม แล้วแจกจ่ายให้กับญาติ พี่น้องไปปลูก เช่นเดียวกับปีนี้เข้ามาเก็บเมล็ดข้าว ได้จำนวนหนึ่งก็จะนำไปให้น้องชายปลูกและคัด พันธุ์เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเมล็ดข้าวนี้เป็นเมล็ด ข้าวมงคล นำเอาไปทำเป็นขวัญข้าวต่อไป

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 8 (1)

วันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ



รายงาน

พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือวันที่ 12 พฤษภาคม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ซึ่งในปีนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2558 ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่

โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี

ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่าพิธีแรกนา เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาถรรพ์สัญญาว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเ

เอง เป็นแต่เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานเหมือนสมัยกรุงสุโขทัย แต่จะทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงบำเพ็ญศีลเจี๊ยม 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

พอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยี่นซึ่งข้างถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ไถยี่นซึ่งข้างนั้นเป็นผู้แรกนาด้วย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัด มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระ

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 8 (2)



ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงสืบถอดพระราชพิธีวันพืชมงคลมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์

พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชนานาชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งชาวนาที่นำข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคำหนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีพืชมงคล

สำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยโหราหลวง ในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ ก็จะมีการทำนาย ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง แล้วพระยาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้า 3 ผืน ที่มีความยาวต่างขนาดกัน ตามชอบใจ ผ้าทั้ง 3 ผืนนี้จะดูคล้ายกัน ถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ทายว่า ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดทายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมาก และถ้าเลือกผืนที่มีความยาว

ปานกลางทายว่ามีปริมาณน้ำฝนพอปริมาณหนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจึงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน

โดยในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคเลิศ พระโคฟ้า และพระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเต็ม พระโคพูด

พระยาแรกนา ปี 2558 คือ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง คือ นางสาวทิพย์พร สุทธิฤทธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และนางสาวจารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ทางด้านเทพีคู่หาบเงินคือว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เลห์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน และนางสาวอมรรรัตน์ แสงวงไสภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในปีนี้มีภาคีคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี

2558 ด้วย

■ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

- 1.อาชีพพำนา ได้แก่ นางสาวสะดวง จำรัส
- 2.อาชีพทำสวน ได้แก่ นายฉัตรมงคล มุ่งพยาบาล
- 3.อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสนั่น ยิ้มระย้า
- 4.อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางรำพึง อินทร์สำราญ
- 5.อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางรุจามา เนียนโรสง
- 6.อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสุพจน์ สิงโตศรี
- 7.อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสำเนา เกษะกาเหนือ
- 8.อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ
- 9.อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง
- 10.อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ ได้แก่ นางสาวสิรินุช ฉิมพลี
- 11.สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุรชัย แซ่จิว
- 12.สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมโภช ปานถม
- 13.สาขาการใช้วิชาการเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายปลื้ม จันทุง
- 14.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายพนม จันทร์ดิษฐ์
- 15.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ

■ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

- 1.กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ
- 2.กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทำอยู่
- 3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง
- 4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 8 (3)

เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ 5.กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรูจูด 6.กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาสามบ้านตะค 7.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ 8.กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา 9.วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สวัสดิการเกษตรร้านค้าชุมชน 10.สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก 11.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร 12.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาฮ้อง จังหวัดสุรินทร์ 13.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภท ข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านบ้านวังเย็น จังหวัดแพร่

■ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2558

ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด 2.สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก กน.ช.หนองรี จำกัด 3.สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด 4.สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด 5.สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 7.สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบบ จำกัด

■ ปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายชัยพร พรหมพันธุ์ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายสืบศักดิ์ จินดาพล

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 18



บางกอกเกียน
bangkokian@matichon.co.th

วันพืชมงคล

วันนี้เป็น **วันพืชมงคล จรดพระนังคัล แรกนาขวัญ** วันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นวันที่มีพิธีแรกนาขวัญที่ท้องนาสามหลวง

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน แม้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะขึ้นกับปัจจัยหลายประการ อาทิ ปัจจัยทางดินฟ้าอากาศ แต่พืชผลทางการเกษตรนอกจากพืชหลัก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ซึ่งเป็นพืชทั้งที่ใช้บริโภคภายในประเทศและเป็นพืชส่งออก

ฉะนั้น รายได้จากการส่งออกก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักของรายได้ประชาชาติ

ทุกวันนี้ รายได้หลักเกิดจากอุตสาหกรรมส่งออกที่เป็นการผลิตสินค้าให้ต่างชาติ เช่น รถยนต์ของญี่ปุ่น เป็นต้น เช่นเดียวกับบางประเทศ เช่น จีน ที่รับผลิตสินค้าให้กับหลายประเทศ เช่น เสื้อผ้าให้กับออสเตรเลีย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองและผลิตให้ประเทศอื่น เพื่อส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศ

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน มีบางประเทศที่เป็นประเทศเชิงแกร่งทางเศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม แต่เป็นประเทศที่ดำเนินธุรกิจการค้าก้าวหน้ากว่าใคร เช่น สิงคโปร์

ส่วนประเทศเกษตรกรรมอื่นเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น เวียดนาม เมียนมา ซึ่งปลูกข้าวเป็นหลัก วันนี้จะก้าวไกลไปมากแล้ว เนื่องจากผลผลิตและการจัดจำหน่ายของประเทศนั้นไปไกลกว่าประเทศไทยพอสมควร กระนั้นยังมีประเทศที่ล้ำลึกกว่าประเทศไทย เช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น ยังมีประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นประเทศที่มีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติ เช่น บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศที่ต้องประสบภัยธรรมชาติมากกว่าประเทศอื่น เศรษฐกิจของประเทศนี้จึงไม่มั่นคงแน่นอน

ฉะนั้น ความเจริญทางการเกษตรของไทยยังก้าวหน้าไปไม่น้อยกว่าประเทศอื่น ทั้งยังมีการส่งออกสินค้าเกษตรได้สม่ำเสมอ

วันพืชมงคล จรดพระนังคัล แรกนาขวัญ เป็นวาระแรกของการไถนา ที่เรียกว่าแรกนาขวัญนับเป็นพระราชพิธีสำคัญ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่เป็นชาวนา ซึ่งเกษตรกรต้องเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีด้วยพระองค์เอง เว้นแต่ว่าทรงมีเหตุจำเป็นต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์

เช้าวันนี้ที่ท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ในวันนี้ ทรงพระกรุณาพระราชทานพันธุ์ข้าวจัดเป็นถุงขนาดเล็ก พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธี

หลังจากพระโคกนังคัลและอาหารที่จัดให้แล้ว จึงทราบสภาพดินฟ้าอากาศและพืชผลทางการเกษตรจะได้มากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับการเสียหายด้านของพระยาแรกนา เพื่อให้ทราบถึงน้ำหนักน้อย

ก่อนหน้านี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน แม้จะมีฝนตกลงมาจากพายุ ระหว่างฤดูร้อน ไม้ต้นที่กรุงเทพมหานครปลูกไว้บนฟุตปาธทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ประดู่ ออกดอกเหลืองสะพรั่ง ผู้รับออกมามีทั้งประดู่ชิงชันและประดู่ตา ประดู่ชิงชันสีดอกจะอ่อนกว่าประดู่ตา คุณสมบัติของลำต้นก็ผิดกัน

ประดู่ชิงชัน เนื้อไม้จะแข็งกว่าประดู่ตา จึงใช้ประดู่ชิงชันทำเกวียนและคันไถ

การทำเกวียนด้วยประดู่ชิงชัน เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งและเหนียว ส่วนประดู่ตาเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นกัน แต่เปราะกว่าไม้ประดู่ชิงชัน

วันนี้เป็นวันหยุดของข้าราชการ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม บรรดาข้าราชการเปรียบเสมือนเกษตรกร จึงให้หยุดงานเพื่อทดแทนวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันของผู้ใช้แรงงาน



14 พฤษภาคม 2558 หน้า 3

กรม.อนุมัติงบ 190ล.ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ร.อ.ชงยุทธ มัชลาภ ไปดำเนินการ อีกทั้งยังอนุมัติให้กรมชล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม กรม. เห็นชอบหลัก การแผนงานโครงการตามความต้องการของ กลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม 5 โครงการ ของจังหวัด นครราชสีมาขอใช้งบกลางปี พ.ศ. 2558 จำนวน 190 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไปดำเนินการ อีกทั้งยังอนุมัติให้กรมชลประทาน มีพื้นที่กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตจำนวน 43 แห่ง ของโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสำริด ในเขตพื้นที่น้ำร่องระยะสั้น และอนุมัติ ในหลักการให้โครงการเพิ่มมูลค่ายางพารา ดกค้ำของกลุ่มยางพาราใช้เงินจากงบกลางปี

พ.ศ. 2558 ถ้าหากไม่สามารถขอกู้เงินจาก โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร แปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท หรือสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการให้มีความรอบคอบเพราะว่าเป็นการใช้จ่ายจากงบกลางและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับดูแลอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และส่งเสริมตลาดสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ และร้านค้าชุมชน.

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 10



คตมนัส กาเจ

ยางพาราขึ้นราคาแล้ว

ช่วงนี้หากสังเกตดูราคาขางพารากระเดื่องบ้างเล็กน้อยนับตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม ราคาขางพาราที่ซื้อในท้องถื่นทะเลพาดาน กก.ละ 50 บาทขึ้นไป อย่างล่าสุดต้นสัปดาห์ ราคาประมูลที่ตลาดกลางขางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขางแผ่นอยู่ที่ กก.ละ 54.47 บาท ขางรมควันชั้น 3 กก.ละ 56.80 บาท ขณะที่ราคาท้องถื่นราคา ณ โรงงาน ขางแผ่นดิบ กก.ละ 52.10 บาท น้ำขางสด กก.ละ 53.00 บาท

การที่ราคาขางพาราขึ้นในช่วงเมื่อไม่กี่วันนี้ คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย เล่าว่า เกิดมาจากบริษัทผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยาง 3 บริษัทคือ บริษัทศรีตรังแองโกรอินดรัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และบริษัทไทยอ้อยยางพารา จำกัด ได้ร่วมมือกับ 7 บริษัทขางพาราในประเทศอินโดนีเซีย

3 บริษัทที่วานี้ได้จับมือกับ 7 บริษัทของอินโดนีเซียเพื่อดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราคาดค่าโดยให้มีการขายขางให้แก่ผู้ใช้โดยตรง ส่งผลให้ราคาขางพาราขยับสูงขึ้นทันทีในปัจจุบัน จากเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ราคาขางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 49 บาท มาตรฐานอยู่ที่ กก.ละ 51 บาทเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พอต้นสัปดาห์นี้ก็พุ่งขึ้นอีก กก.ละ 3 บาท ขางแผ่นรมควันราคา กก.ละกว่า 5 บาท มีส่วนต่างถึง 2-3 บาทต่อกก. ถ้าคิด



อุทัย สอนหลักทรัพย์

เป็นมูลค่ารวมมหาศาลครับ

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ 3 บริษัทช่วยขางในครั้งนี้นะและหวังว่าการรวมตัวครั้งนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์เกษตรกรชาวสวนยางลงได้เป็นอย่างมาก และยังส่งผลทำให้ราคาขางปรับตัวสูงขึ้นและมีความมั่นคงยั่งยืนมากกว่าการซื้อขายขางในตลาดล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ มาร์เก็ต) เสียอีก

พูดกันตรงๆ คือ การซื้อขายขางโดยตรงในลักษณะนี้จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจด้านราคาขางในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น จึงขอชื่นชมในดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมขางจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา สังคม และประเทศชาติ หากช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนยางลิ้มรสชาติปากได้แล้ว เกษตรกรชาวสวนยางคงหวนกลับมาดูแลสวนขางอีก หลังจากทีละทิ้งสวนขางไปประกอบอาชีพอื่นๆ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีตลาดกลางเพื่อซื้อขายจริงต่อไป

คุณอุทัย บอกว่า ในฐานะที่ท่านได้เป็นตัวแทนเกษตรกร 7 องค์กรต้องขอขอบคุณทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นอย่างมากที่ออกมาช่วยขางในครั้งนี้นะ และอยากให้การดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งความจริงแล้วมีบริษัทเอกชนที่ถือว่าเป็นสื่อแห่งวงการขางถึง 5 สื่อ หากอีก 2 บริษัท ที่ถือว่าเป็นบริษัทรายใหญ่มากช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง ก็จะเป็นอันสิ้นสุดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทยได้มีโอกาสขายขางพาราในราคาที่สูงขึ้น

จึงขอวิงวอนบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการขางพาราซึ่งทุกท่านรู้ดีว่าเป็นสื่อตัวที่ 4 และตัวที่ 5 ให้ออกมาจากถ้ำร่วมกับช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในครั้งนี้นะด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับ!

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 12

ศรีสะเกษร่วมวางมาตรการ พัฒนาเครือข่ายธุรกิจยางพารา

ศรีสะเกษ : นายสนธิ ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ดำเนินธุรกิจยางพาราจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยางพารา โดยมีผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของยางพาราที่เกิดขึ้น การกำหนดแนวทางการผลิตการจำหน่ายยาง

พาราให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยางพารา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตรกร การแก้ปัญหาการฮั้วประมูลของพ่อค้าเอกชน การกำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และการพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของยางพาราตกต่ำในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกับเอกชน

ดร.สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าหากสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ จะทำให้สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันกับพ่อค้าเอกชนได้ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบได้อย่างแท้จริง



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

ผู้ศูนยเรียนรูสหกรณ์ทั่วประเทศ.

ให้การศึกษาสมาชิก-ปชช.ลดต้นทุนเพิ่มรายได้

นายปริญญา เพ็ญสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิก ซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความสำเร็จเชิงธุรกิจของสหกรณ์ จากการดำเนินการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การตลาดชุมชน การตลาดระหว่างประเทศ การดำเนินธุรกิจเครดิต ธุรกิจบริการต่างๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงให้ความสำคัญกับงานด้านสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การแก้ไขปัญหาภัยทางพารา ปาล์ม น้ำมัน ผลไม้ การปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ สหกรณ์กับการค้าชายแดน การตลาดเกษตรกร (Farmer



ปริญญา เพ็ญสมบัติ

Market) 210 สหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ให้กับบุคลากร กลุ่มเกษตรกรนักเรียน เยาวชน ตลอดจนประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรม การศึกษา เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ที่ต้องการเน้นให้ประชาชนในชาติมีความรู้ ทักษะการสหกรณ์ และนำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในวิถีชีวิต

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินการของสหกรณ์ จากนี้ไปจะต้องเน้นหนักในเรื่องการช่วยเหลือสมาชิก เน้นในเรื่องที่จะ

นำสหกรณ์ไปเป็นส่วนในการลดต้นทุนให้กับสมาชิก และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก โดยไม่ใช่ จะทำเรื่องการปล่อยกู้ ดอกเบี้ยแพง และปล่อยกู้ ให้สมาชิกแพง แล้วยอกว่าสหกรณ์ ได้กำไร แล้วสมาชิก เจ๊ง เพราะต้นทุน ที่ไปทำการเกษตรสูงจากดอกเบี้ยคงไม่ไหว ซึ่งจากนี้ไป ต้องนำกลับไปคิดให้ได้ว่าสมาชิกอยู่ได้หรือไม่ด้วย

นอกจากนั้น ขณะนี้กรมกำลังจะมีแนวทางที่จะจัดหาเครื่องจักรให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกในการนำไปใช้ โดยอาจจะเริ่มจากสหกรณ์ในกลุ่มที่มีสมาชิกทำนาข้าว และปลูกข้าวโพด จากนั้นจะมีการศึกษาว่าสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้มากน้อยแค่ไหน โดยจะให้สมาชิก อีหมุ่นเวียนกันใช้ในกลุ่มเป็นหลัก



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (1)

‘ประวิตร’ วยขลัน บักจิวันัด เบ็ดบ้านแกลงวันเกิด

รับทาแม่ว้กั้นผูกที่เกาหลีสบข.ฎุปรชามทีอิกสูตรยิตอายุแม่นี้4สาย2ปีสนข.ถกกลับข่าแหละรณ.มตัทกรม.ย้าย‘อารีพงท์’
‘บักจิว’นัดเปิดบ้านปีนประกาคม
วันเกิด 85 ปี 15 พ.ค.นี้ พร้อม
แกลงแนวทาง อ่านต่อหน้า 10

● **บักจิว** ต่อจากหน้า 1
แก้ปัญหายากจน-สร้างสันติสุขภาคใต้
‘บักป้อม’ วยจะแกลงทำไม ปรามสื่อไม่ไป
ทำข่าวก็หมดเรื่อง เตือน ‘แม่’ ขึ้นเวทีสัมมนา
ผู้นำเอเชียที่เกาหลีสได้ อ่าพูดให้ไทยเสียหาย
‘บักตู้’ บอกอย่าหลับหูหลับตาฟัง มติ ครม.
โยก ‘อารีพงศ์’ ฟันปลัดพลังงาน คัมแบ็กเก้า
อี้เลขาฯ ก.พ.ร. ‘จุรจิต-ธรรมยศ’ สิ้นเสียง
แทน ‘ไพบุลย์ นิตตะวัน’ แกลงคืนประชามติ
สูตรใหม่ ชงต่ออายุ คสช.-กรม.-สนช.-สปช.
อีก 2 ปี วิจารณ์แซด ‘บวรศักดิ์’ สมาชิก สปช.
ดอดสมัคร กก.ปฏิรูปกฎหมาย เขียน รธน.
เอื้อประโยชน์ตัวเอง
นายกฯรับปากลงเยี่ยมชาวนบุรีรัมย์
เวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ค. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (2)

รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ก่อนประชุม นายอานวย ปะติเส รมช. เกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมหม่อนไหมและเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประจำปี 2558 จาก ด.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เข้าพบ นายฯ มอบผ้าไหมผ้าจีนตีนแดง 2 ผืน และขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไหมไทย และจะยื่นเสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอขึ้นทะเบียนผ้าไหมมัดหมี่จีนตีนแดง

นายฯ ให้คำแนะนำถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วกล่าวด้วยว่า มีบางคนคอยแต่พูดโจมตีอยู่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วทำให้ประชาชนยากจน โดยเฉพาะนายวิสุทธิ ไชยธนะกุล อดีตส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย เสื้อแดงเก่า พูดตลอดเวลาว่ารัฐประหารทำให้ชาวบ้านยากจนกว่าเดิม ไม่จริง เราเข้ามาทำให้ประชาชนมั่นคง ช่วยเหลือตัวเองได้ ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นใช้หรือไม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วใครมาบอกชาวบ้านจน ใช้นี้แหละที่ทำให้ชาวบ้านจนลงจริง ให้เงินสนับสนุนอย่างเดียวน่าจะไม่ทำอะไรให้เกิดความยั่งยืน ส่วนข่าวที่บอกคนบังคับให้สวมผ้าไทยทุกวัน สุรินทร์นั้น ไม่เป็นความจริง คนไปบังคับใครไม่ได้ เป็นเพียงการรณรงค์ ชวนคนคนอยู่บ้านยังใส่จนเคย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฯ รับปากกับเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ที่ท้าว หากมีโอกาสนะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน

ปฏิเสธเหตุพิพลา 35 ร่วม 23 ปี

เวลา 10.30 น. ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการกฤษฎีกาวิรัชพฤษภาคม 35 นำโดยนายอรรถสิทธิ์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการอื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อเชิญร่วมงาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม เนื่องในวาระครบรอบ 23 ปีเหตุการณ์ ซึ่งวันที่ 17 พ.ค.ทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวัน “พฤษภาคมประชาธรรม” เพื่อรำลึกเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 และปีี่ครบรอบ 23 ปี คณะกรรมการจะทำการบรรจุอัฐิวิรัชในเดือนพฤษภาคม 35 ที่

อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม จึงขอเชิญชวนนายกฯ เข้าร่วมพิธีเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณของผู้ล่วงลับและร่วมเสริมสร้างความเป็นมงคล เพราะนายกฯ ถือเป็นตัวแทนผู้นำที่มาสร้างความปรองดองและหลอมรวมหัวใจทุกฝ่ายให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

เวลา 13.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. ระบุว่าวิรัชชนเชิญร่วมงานรำลึกพฤษภา 35 ว่า คนไม่ใช่หนักการเมืองลงไป แต่มีตัวแทนรัฐบาลไปร่วมงานอยู่แล้ว สื่อก็รู้ดี อยากให้คนไปร่วมงาน จะให้เขาตีหัวหรืออย่างไร มันคนละเรื่อง รัฐบาลไปร่วมทุกงานไม่ว่าฝ่ายไหน แต่ต้องจัดคนที่เหมาะสมไป รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง ไม่ใช่ต้องให้นายฯไปทุกงาน จะไปไหว้อย่างไร

โรคแม่ปอยู่ที่รณ.ผ่านหรือไม่

เมื่อถามว่ามีแนวคิดจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาบ้างหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คิดทุกวัน แต่ไม่รู้จะไปไหนเมื่อไรเพราะงานมีทุกวัน หากจะลงไปก็ต้องประชุม พบประชาชน 77 จังหวัดเชิญคนให้ไปทุกจังหวัด พยายามจะไปทุกกระทรวง รองนายกฯและคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ก็ลงไปตรวจงานตามนโยบายที่คนสั่งการไป เหลือคนคนเดียวที่ต้องลงไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ประชาชนเชื่อมั่น ต้องไปดูเรื่องงบประมาณและนำ คุระดับความสำคัญ ซึ่งมีการเตรียมแผนในเดือนหน้าอยู่แล้ว

เมื่อถามถึงนักการเมืองและนานาชาติประเทศนำโรคแม่ปมาขีดเส้นเวลาทำงานของคสช.และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้มีแม่น้ำ 4 สาย ต้นแม่น้ำคือ คสช. ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งให้กมธ.ยกร่างแก้ไข โดยคสช.และครม.จะปรึกษาร่วมกันและส่งข้อเสนอแนะในนามกรม.ในฐานะต้นน้ำ โรคแม่ปที่วางไว้ไม่ใช่งของคนแต่เป็นโรคแม่ปของรัฐธรรมนูญ การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นโรคแม่ปของรัฐสภา คสช. คือรัฐธรรมนูญชั่วคราว ยืนยันว่าโรคแม่ปไม่ได้กีดกันการทำงานของตัวเองและใครที่กีดกันตนไม่ได้ การ

จะอยู่หรือไปไม่ได้อยู่ที่คนแต่อยู่ที่รัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่าสุดท้ายของโรคแม่ปของนายกฯอยู่ที่จุดไหน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยู่ที่รัฐธรรมนูญจะออกมาได้หรือไม่ได้ ออกไม่ได้ก็ร่างใหม่ เมื่อถามว่าต้องส่งไม้ต่อให้นักการเมือง ถ้าบ้านเมืองยังขัดแย้งอยู่จะส่งไม้ต่อหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ช่วยไม่ได้ ตัวโรคแม่ปคือ ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านได้ก็ต้องว่ากันอีกที พิจารณาว่าต้องทำประชามติหรือไม่ แต่หากคนพูดไปจะกลายเป็นว่าตนอยากอยู่ต่อ 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการ ออกไปถนัดนักหรืออย่างไรถามอยู่ได้ว่าเมื่อไรจะไป

ประเมินสถานการณ์โค้งข้างหน้า

เมื่อถามว่านายกฯจะไปตามเสียงเชียร์หรือไม่ หากบ้านเมืองยังไม่สงบ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า บ้านเมืองจะสงบหรือไม่ ไม่ใช่ตน

ตัดสินใจ หากเห็นว่าวันนี้มีความขัดแย้งอยู่ต้องไปบอกคนที่ทำว่าถ้าอยากมีเลือกตั้งก็อย่าทำ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญ ถ้าผ่านก็ต้องดูว่าได้รับการยอมรับจากต่างประเทศหรือไม่ ผ่านแล้วจะเกิดข้อขัดแย้งอีกหรือไม่ ใครจะเข้ามารับการเลือกตั้ง และเลือกตั้งแล้วจะบริหารกันอย่างไร จะรักษาความต่อเนื่องในการทำงานปฎิรูปหรือไม่

เมื่อถามว่าหามาความว่านายกฯต้องการให้ประชาชนส่งเสียงดังว่าหากรัฐธรรมนูญจบแล้วควรจัดการเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ใช่ ต้องไปทีละขั้น ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ เมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ทำงานตามโรคแม่ป หากยังไม่ถึงแก่นนั้นเราต้องระวังตัว ขับไปอย่างระมัดระวัง มันมีหลายคนเกี่ยวข้องกับ แต่ทั้งหมดอย่าข้ามมาชนกันพอชนกันก็ปีดถนน

เมื่อถามว่าประเมินหรือยังโค้งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คิดแล้ว เป็นทหาร เมื่อถามว่าคิดดังๆ หน่อย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ แต่คิดไว้แล้ว ถ้าคิดดังๆ กับคิดกะปู้ คนละเรื่อง

ยันไม่มีปฎิวัติซ้อน

เมื่อถามว่าปีดถนนในความหมายของนายกฯคืออะไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปีด



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (3)

ถนน หยุค ในความหมายคือรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนไว้แล้วที่รัฐธรรมนูญใหม่ใครจะมาปฏิวัติอีก ไม่มีแล้ว คนพยายามพูดแล้ว รัฐธรรมนูญออกได้หรือไม่แค่นั้น

เมื่อถามว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาจะไม่เสียของ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่เสียของเวลาผมอยู่ แต่ถ้าไม่อยู่ที่ไม่มั่นใจ เพราะท่านเลือกของท่านมา ผมไม่ได้มีอำนาจกับเขา ต้องไปหาว่าถ้าเลือกตั้งแล้วจะมีมาตรการใดๆ ให้นักการเมืองใหม่หรือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วทำสิ่งที่ผมทำ” ไม่ต้องถึง 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้วางมาตรฐานไว้เกินหน้านั้นแต่ต้องเดินตามสติปัญญา ถ้าอยากให้เห็นที่เข้ามาบริหารเดินหน้าต่อในสิ่งที่ตนทำไว้ ก็ต้องหาเทคโนโลยีให้ใครสักคนหรือคณะอะไรสักอย่างให้เขาปฏิรูปให้ได้ เข้าใจหรือไม่ และไม่ต้องการเอาคนเข้าไปเกี่ยวข้อง “ไม่อยากยุ่ง”

เริ่มดูโดนซักปมกำนัน-ผอ.

เมื่อถามว่าสหพันธ์ปลัดอำเภอและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 285 เพราะเกรงจะทำให้ไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาค พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทราบแล้ว และได้ถามกระทรวงมหาดไทยแล้วบอกว่ามีการยื่นข้อไม่เห็นด้วยก็วางไป ตนบอกแล้วว่าวันนี้รัฐธรรมนูญยังไม่ผ่าน ข้างในสมาชิกสภ.ก็ยังไม่ได้ผ่าน ต้องดูทีละเปลาะก่อน

เมื่อถามว่าจะให้คำมั่นกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตามคำเรียกร้องได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มันอยู่ในรัฐธรรมนูญ ถ้าในรัฐธรรมนูญไม่มีก็ไม่มี ยังไม่จบจะตั้งกันทำไมตอนนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สภ.ช.) และการปฏิรูปจะเกิดในรัฐบาลหน้า หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ไม่มีผล เข้าใจหรือไม่ กระทรวงมหาดไทยต้องรวบรวมความเห็นทั้ง อบต.และอบจ. แต่ละกระทรวงจะมีข้อพิจารณาส่งไปว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง ถ้าจะต้องร่างใหม่ก็ร่างใหม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องกังวล ไม่มีใครอยากให้คนเดือดร้อน เมื่อถามว่าอาจจะกังวลในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าเสียงดังที่ที่ว่า บอกแล้วยังไม่เกิด จะเอาอะไรอีก ให้คนสัญญา คนไม่อยู่แล้วมันเกิดในวันหน้าจะให้ทำอย่างไร วันนี้ยังไม่เกิดอะไรทั้งสิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างตอบคำถามเรื่องกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นายชวกรเริ่มตอบด้วยน้ำ

เสียงดูเฉยเล็กน้อย ซึ่งนักข่าวพยายามบอกว่าใจเย็นๆ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็มาถามแบบนี้ ถามเรื่องเครื่องกันอยู่ได้ ก่อนจะปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ

แม้พูดเกาหลีก็ตั้งใจไม่ดี

เมื่อถึงกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ ได้รับเชิญไปปาฐกถาพิเศษวันที่ 19

พ.ค.นี้ว่า คงมีคนไปฟังเยอะ ทั้งโลกจะรู้ว่าพูดจริงหรือไม่จริง คงไม่มีใครหลับหูหลับตาฟัง แล้วบอกว่าดี คงต้องมีทั้งดีและไม่ดี คนพูดยังไม่มีคนฟังเลย เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณไปพูดคนต้องมองว่าถูกหรือไม่ถูก วันนี้สังคมมันพูดได้

เมื่อถามว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ เพราะตรงกับพื้นที่.ส.ยังลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกฯ ต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับ ทำไมทางโน้นจะบังคับไม่ให้ตนเอาเข้ากระบวนการยุติธรรมหรือ อยากทำก็ทำไป

เมื่อถามว่าจะกลายเป็นน่านาประเทศมากัดคันประเทศไทยหรือไม่ นายชวกรกล่าวว่า ไปยอมเขาทำไม คนไทยจะยอมเขาหรือเปล่านั้นไม่ต้องโยนให้คนทุกเรื่อง คุณยอมให้มากำหนดชีวิตและประเทศชาติได้หรือไม่ ถ้ายอมไม่ได้ก็จบ ทุกวันนี้คนที่ทำให้เขายอมรับตนอยู่แล้ว ทุกประเทศที่เข้ามาที่พูดคุยกับตน ดีทุกคน ลงทุนไม่รู้จะทำไร มากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วทำอีก ชัดเจนกว่าและไว้วางใจมากกว่า

จีให้ดูใครอยู่เบื้องหลังทักษิณ

ส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าพ.ต.ท.ทักษิณยังเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆ ได้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นเรื่องทางการเมือง อยากให้ไปดูว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันมีคนที่ทำหรือไม่ และอยากรู้ว่าใครที่ก็ต้องไปถามเขาทุกคนรู้แต่ยังมีมาถามคนเรื่อยเปื่อย คนที่เชิญไปพูดครั้งนี้คือสมาคมนักข่าวเกาหลีใต้ อะไรที่เป็นปัญหาทุกประเทศก็เชิญคนเหล่านี้ไปพูดแล้วเรียกว่าเสรีภาพ เขาพูดได้ก็พูดไป แต่คนทำบ้างจะมีคนเชื่อหรือไม่ ถ้าทุกคนเชื่อตามนั้นหมด เขาคงไม่มีมาหาตน ทุกวันนี้มาตั้งที่ประเทศแล้ว รวมมือกันตั้งหลายอย่าง

เมื่อถามว่าไม่ได้กังวลให้หรือไม่ นายชวกรกล่าวว่า กังวลอนาคตว่าประเทศจะอยู่กันอย่างไร แต่ตนอยู่เพื่อทำให้หายกังวล ถ้าตนไปแล้วมันเรียบร้อยก็ไม่มีอะไร ถ้าเดือดร้อน

ก็เป็นเรื่องของทุกคนรับกรรมไป ประเทศไทยรับกรรมไป ทุกคนอยากมีประชาธิปไตยอยากมีเสรีภาพ อยากทำให้หมดทุกอย่างอยากกระจายอำนาจ

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงรอยแผลบริเวณขมับด้านซ้าย ว่า ไปทำแผลเซอร์มา เนื่องจากเป็นกระ และมีคนแนะนำว่าควรไปเอาออก ตนก็ตามใจ ความจริงไม่ค่อยสนใจตัวเอง เมื่อถามว่าช่วงที่ยังเลเซอร์เจ็บหรือเปล่า นายชวกรกล่าวว่า “ถ้าบอกไม่เจ็บก็คงไม่ใช่ แต่ถ้าบอกเจ็บก็คงไม่ใช่ทหาร เพราะทหารต้องอดทน ถือเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนต้องไปทำเมื่ออายุถึงวัย ถ้าปล่อยไว้กระดิ่งกล่าวในวันข้างหน้าจะโด้ขึ้นเลยไปเลเซอร์ออกก่อน ไม่ได้หวังว่าจะหล่อเพราะความหล่อก็อยู่เท่าเดิม ผมให้หมอกอาหารเป็นคนทำเพราะไม่เคยไปหาหมออื่น”

ประวัติอธิบยอม่าให้กระทบไทย

ที่อาคารรับรองเกษะโกมล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ จะปาฐกถาด้านเศรษฐกิจที่เกาหลีใต้ว่า จะพูดอะไรก็พูดไป แต่อย่าให้กระทบกระเทือนประเทศไทย คงรู้หน้าที่อยู่แล้ว จะพูดในเวทีระดับโลกก็ว่ากันไปแต่อย่ามาเกี่ยวข้องกับไทย เพราะเป็นเรื่องส่วนรวมและประเทศ จึงไม่ควรพูดถึง พ.ต.ท.ทักษิณ เคยเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาแล้วควรรู้ว่าจะทำอย่างไรและรัฐบาลนี้ทำอะไรอยู่ เป็นผู้ใหญ่แล้วตนคงไม่ต้องบอก อะไรที่เสียหายต่อประเทศก็ไม่ควรพูด ไม่จำเป็นต้องไปขอเรื่องเพราะนำรัฐดีกว่าควรทำอย่างไร

พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงการประชุมร่วมคสช.และครม.เพื่อหารือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 พ.ค.นี้ว่า ตนยังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญ จะแก้ไขบางมาตราหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ เรื่องนี้มีนายยัญญู เครืองาม รองนายชวกรเป็นผู้ดูแล ส่วนที่ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเรียกร้องให้ยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 (3) มาตรา 284 (5) และมาตรา 285 พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขอให้ใจเย็นๆ เพราะยังไม่ถึงตรงนั้น เมื่อถามว่าจะมีการปรามหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่

ต้องปราม เพราะระดม.มหาดไทยต้องรับเรื่องร้องเรียนมาและนำมาวิเคราะห์ รายงานให้ครม.รับทราบ แต่ระดม.มหาดไทยไม่มีอำนาจแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ของกรม.



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (4)

ยกร่างฯ ซึ่งจะแก้ไขหรือไม่ ก็ยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับกรมฯ ยกร่างฯ

ถาม 'บิกิจิว' แผลงข่าวทำไม

พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนาทยกฯ เตรียมเปิดบ้านป็นประภาภคม ให้คนสนธิและผู้รู้จักเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่าวหน้า รวมถึงจะแผลงข่าวในวันที่ 15 พ.ค.นี้ว่า ลือก็อย่าไปเท่านี้ทั้งหมดเรื่อง ไปทำไมก็รู้ อยู่ และจะแผลงข่าวทำไมเพราะบ้านเมืองยังทำงานอยู่ พล.อ.ชวลิต เปิดบ้านให้อวยพรวันเกิดไม่มีใครว่าแต่ผู้สื่อข่าวไม่ดิ่งไป อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าทำเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ ต่อไปเรื่องใหญ่จะไม่มี จำไว้

'บิกิจิว' เปิดบ้านครบ 85 ปี

พล.ท.พีรช สวามิวัฑฒ์ นายทหารคนสนิทของ พล.อ.ชวลิต เผยว่า พล.อ.ชวลิต จะเปิดบ้านในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 85 ปี ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ที่บ้านป็นประภาภคม หลังจกามีผู้เข้าอวยพรแล้ว พล.อ.ชวลิตจะแผลงข่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลา 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่พล.อ.ชวลิต

จะแผลงข่าวคือความเป็นห่วงคนชกจนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการลดพื้นที่ปลูกพืช เช่น ยางพารา ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงปัญหาความชกจนที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ คือปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเสนอแนวทางการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

องค์กรอิสระหารือแก้รธน.

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงบ่ายวันที่ 12 พ.ค. นายสุรเกียรติ์ รมช.ต.ต. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นัดหารือกับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายสุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนางอมรมา พงศาพิชัญญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

มีการพูดคุยถึงเนื้อหาสาระสำคัญในร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

□ อ่านต่อหน้า 11

● บิกิจิว

□ ต่อจากหน้า 10

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร จากนั้นแต่ละหน่วยงานจะรวบรวมรายละเอียดเสนอรัฐบาลผ่านเลขาธิการกรม. วันที่ 14 พ.ค.นี้ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนที่รัฐบาลจะส่งคำขอแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรม. ยกร่างฯ พิจารณา

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เผยว่า ที่ประชุมหารือถึงความเห็นร่วมขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ เพื่อนำไปรวมกับข้อเสนอของแต่ละองค์กรที่จะเสนอรัฐบาล โดยเห็นร่วมกันว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ ควรยึดรูปแบบตามรัฐธรรมนูญปี 2550 เนื่องจากโครงสร้างที่มาของคณะกรรมการสรรหาตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นซับซ้อนเกินไป การเพิ่มคณะกรรมการสรรหาอาจเกิดปัญหาได้ แต่กสม. ไม่เห็นด้วยกับการยึดรูปแบบการสรรหาตามรัฐธรรมนูญปี 2550 เพราะรูปแบบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส

นายปานเทพกล่าวว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ละแห่งจะทำข้อเสนอของตนเพื่อเสนอต่อรัฐบาล และจะนำผลการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นคำยืนยันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอต่อรัฐบาลด้วย ในส่วนของ ป.ป.ช.กำลังดำเนินการ คาดว่าจะส่งข้อเสนอได้ในวันที่ 14 พ.ค.นี้

วิษณุเชื้อรธน.เสร็จตามโรดแมป

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของรัฐบาล ที่จะครบกำหนดวันที่ 14 พ.ค.ว่า ขณะนี้มีการส่งข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีเข้ามาจำนวนมากแต่ยังไม่ได้อ่าน ส่วนข้อสรุปที่จะส่งกรม. ยกร่างฯ กำลังคิดว่าถ้าแยกตามมาตราจะเยอะเกินไป อาจตั้งเป็นประเด็นมากกว่า ถ้าเสนอไปเป็นมาตราที่ซ้ำกัน อย่างกลุ่มการเมืองที่พูดถึงกว่า 20 มาตรา ถ้าพูดทีเดียวไม่ต้องลงทั้ง 20 มาตรา น่าจะตั้งเป็นประเด็น

นายวิษณุกล่าวว่า เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต้องกระชับ บางอย่างไปไว้กฎหมายลูกได้เหมือนพ.ร.บ.เขียนมากไม่ได้จะขัดยาว วันหลังถ้าจะแก้ไขมันแก้ยาก ยิ่งเขียนในรัฐธรรมนูญยิ่งแก้ยากเพราะเป็นกฎหมายสูงสุด ข้อสำคัญรัฐธรรมนูญเวลาเมื่อไรก็ต้องไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญ บางครั้งไม่จำเป็น ศาลธรรมดาตีความเองก็ได้ ฉะนั้นไปเขียนไว้ในที่อื่น

เมื่อถามว่าสปช.ประกาศว่า หากกรม. ยกร่างฯ ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะลงมติคว่ำ นายวิษณุกล่าวว่า เป็นความเห็นของสปช.บางคนเท่านั้น คนอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างมากที่สุดก็แก้ไขไว้ก่อน กรม. ยกร่างฯ เวลานี้กลัวจะตายอยู่แล้ว และการร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าเสร็จตามโรดแมปที่วางไว้แน่ ไม่อย่างนั้นต้องตายไปตามกัน แต่ถ้ามีเรื่องประชามติเข้ามาต้องยอมรับความจริงด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดมาก่อน วันนี้สังคมเรียกร้อง ถ้าทำประชามติก็ต้องทำใจว่าเวลาต้องยึดออกไป ประชามติอยู่แต่ต้องใช้เงินใช้เวลา

เมื่อถามว่าการยึดเวลาแก้รัฐธรรมนูญออกไปเพื่อทำให้รอบคอบโดยไม่ต้องทำประชามติทำได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ทำได้แล้วใครจะเป็นคนบอกว่าจะพอใจ แก้แล้วคนพอใจ ในที่สุดก็กลายเป็นเสียเวลา 2 หนอีก คือเสียเวลาแล้วต้องไปเสียเงิน เสียเวลาอีก มันหนักหนาไม่พอใจไปไม่ได้

สนช.คุยลับข่าวและรธน.

ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัทเจริญ โฆษกกรม. กิจการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แผลงหลังประชุมว่า วันที่ 15 พ.ค.นี้ สนช.มีวาระการประชุมให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังกรม. ยกร่างฯ ประกอบการพิจารณา โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ตั้งประเด็นไว้ 10 ประเด็น อาทิ สิทธิเสรีภาพ ผู้นำทางการเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม การสร้างปรองดอง รวมทั้งองค์กรอิสระ

นพ.เจตน์กล่าวว่า ในเรื่องการเมืองจะพูดถึงนายกฯ คนนอก ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ อำนาจหน้าที่ ส.ว. หรือกลุ่มการเมือง มาตรา 181-182 ตามที่กรม. ยกร่างฯ เสนอนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ และเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายถึงประเด็นอื่นนอกเหนือจาก

13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (5)

นี้ เมื่อต้นจะให้สมาชิกอภิปรายคณะ 7 นาที แต่ดูความยืดหยุ่นว่าสมาชิกที่จะอภิปรายมีจำนวนเท่าใด การอภิปรายอาจใช้เวลาถึงวันที่ 16 พ.ค. เนื่องจากเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นใหญ่ ถ้าจำกัดการอภิปรายจนเกินไป จะไม่เหมาะสม แต่จะพยายามไม่ให้ยืดเยื้อ

“การอภิปรายของ สนช.เป็นเพียงข้อเสนอแนะจะไม่มีผลกระทบ เพราะสนช.ไม่สามารถยื่นแปรญัตติขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ หลังอภิปรายเสร็จสิ้นจะนำสิ่งที่สมาชิกแสดงความเห็นมาขมวดเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นเอกภาพและง่ายต่อการ

พิจารณาของกรมช.ยกร่างฯ คาดว่าอาจจะอภิปรายกันภายในไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยสนช.จะส่งความเห็นไปยังกรมช.ยกร่างฯ ให้ทันก่อนวันที่ 25 พ.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะเสียของ” โฆษกวิปสนช. กล่าวและว่า กำหนดวาระประชุมเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 คาดว่าเป็นวันที่ 21 หรือ 22 พ.ค.นี้ ส่วนเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว สนช.ยังไม่เห็นรายละเอียด ต้องรอให้กรม.ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ

ไพบูลย์ยันสุดวิหิมประชามติ

เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ นิตะวัน กรมช.ยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา และนายสิริระ เจนจาคะ สมาชิกสภช. ร่วมกันแถลงขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 308 โดยเพิ่มความระบุใน (1) ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จัดให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติภายใน 90 วัน โดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 มาใช้บังคับกับอนุโลม เพื่อให้พลเมืองทั้งประเทศเป็นผู้พิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิรูปประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมก่อนจัดการเลือกตั้ง หากพลเมืองออกเสียงประชามติเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ เมื่อครบกำหนดเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกเสียงประชามติเห็นชอบแล้ว จึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ กรณีผลการออกเสียงประชามติเสียงข้างมากไม่ให้ความเห็นชอบ ให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป

นายไพบูลย์กล่าวว่า ที่เสนอให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 2 ปี เพราะเชื่อว่าเป็นเวลา

ที่เหมาะสม ฝ่ายที่ไม่ชอบก็พอทนได้ เนื่องจากไม่นานเกินไป ถ้านานกว่านี้ประเทศจะเสียหาย ยืนยันว่าการเสนอแก้ไขดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการต่ออายุสภช. และสนช. แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดวันเลือกตั้ง และทิศทางประเทศว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ ผลออกมาอย่างไรให้ถือว่าเป็นความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าให้เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูป ที่ดำเนินการตามโรดแมป แต่ถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าให้ปฏิรูปก่อนก็ต้องดำเนินการตามที่ประชาชนต้องการ คนในฐนจะกรมช.ยกร่างฯ ไม่สามารถร่วมลงชื่อยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยได้ แต่เห็นด้วยกับประเด็นขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยจะนำไปเสนอในกรมช.ยกร่างฯ ต่อไป

ต่ออายุแม่น้ำ 4 สาย

นายไพบูลย์กล่าวว่า หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีความมั่นคงก่อนจัดการเลือกตั้ง ในภาคส่วนที่จะต้องดำรงอยู่ต่อไปนั้น เมื่อพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 305 คือ 1.คสช. 2.กรม. 3.สนช. และ 4.สภช. ส่วนกรมช.ยกร่างฯ ต้องสิ้นสุดลงทันทีเมื่อทำร่างประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย เพราะไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านปฏิรูป

ขณะที่นายวรวิทย์กล่าวว่า ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำประชามติตามคำขอแก้ไขที่พวกคนเสนอ ไม่ได้เป็นผลที่ต้องการให้สภช.อยู่ต่อไป แต่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน พวกคนเกลียดให้ หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบจากสภช. บทบาทการปฏิรูปจะอยู่ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ และขณะนี้ไม่มีสมาชิกสภช.ที่ลงชื่อสนับสนุนการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกลุ่มดังกล่าวครบแล้ว 26 คน ซึ่งตนกับนายสิริระ จะนำคำขอแก้ไขดังกล่าวหารือกับสมาชิกในกลุ่มว่ามีความเห็นอย่างไร

ด้านนายสิริระกล่าวว่า จากการลงพื้นที่สอบถามความเห็นประชาชนพบว่าต้องการปฏิรูปบ้านเมืองก่อน จะมีส.ส.หรือไม่ประชาชนไม่ได้สนใจ แต่สนใจว่าบ้านเมืองจะเกิดความสามัคคีได้อย่างไร ซึ่งต้องปฏิรูปก่อนเพื่อวางกรอบให้อนาคตหลังจากมีการเลือกตั้ง

นายประสาร มฤคพิทักษ์ ในฐานะผู้นำการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลุ่มดังกล่าว

กล่าวว่า ยังไม่มีการนำเสนอขอแก้ไขดังกล่าวเข้ายังกลุ่ม แต่กลุ่มจะเปิดโอกาสสมาชิกทุกคนนำเสนอประเด็นอย่างเป็นอิสระ ส่วนจะเป็นมติที่เห็นร่วมกันหรือไม่ต้องรอการหารือร่วมกันภายในกลุ่ม ในวันที่ 18 พ.ค.นี้

วันชัยหนุนปฏิรูป 2 ปี

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภช. กล่าวถึงข้อเสนอให้ทำประชามติให้มีการปฏิรูป 2 ปี ก่อนการเลือกตั้งของนายไพบูลย์ ว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูปในประเด็นสำคัญที่ยังทำไม่เสร็จ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนให้มีการเลือกตั้งทั้งยังไม่จำเป็นต้องทำประชามติ เพราะการปฏิรูปก็เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่อยู่แล้ว และตอนที่คสช. ยึดอำนาจมาก็ไม่ได้ถามความคิดเห็นใคร หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งโดยที่ปฏิรูปยังไม่สำเร็จ ประชาชนจะวิจารณ์ได้ว่ารัฐประหารมาทำเรื่องๆ กลางๆ ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง จะรัฐประหารให้เสียของไปทำไม

นายวันชัยกล่าวว่า แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้

สภช.อยู่ทำหน้าที่ปฏิรูปต่อไป เพราะสังคมจะมองว่าสืบทอดอำนาจ โดยคสช.และกรม.ทำหน้าที่ปฏิรูปด้วยตนเองได้ หรืออาจตั้งหน่วยงานหรือองค์กรใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนสภช. แต่ไม่ต้องให้มากกว่า 250 คน แต่ 50-100 คนก็พอ แล้วกำหนดให้อยู่ปฏิรูปประเทศอีก 1-2 ปี

โฆษกกรมช.ยันยึดโรดแมป

นายคำณูณ สิทธิสมาน โฆษกกรมช.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกรณีมีผู้เสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยึดระยะเวลา ซึ่งไม่เป็นไปตามโรดแมปที่คสช.วางไว้ หากประเด็นใดที่กระทบต่อกรอบการทำงาน ควรเป็นหน้าที่ของ คสช.ที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557

นายคำณูณกล่าวว่า ส่วนการทำคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่มีข่าวว่าในหนึ่งกลุ่ม มีบางประเด็นไม่ได้รับความยินยอมจากสภช.ทุกคนในกลุ่ม แต่แบ่งเป็นเสียงข้างมากข้างน้อย แล้วส่งประเด็นคำขอแก้ไขให้กรมช.ยกร่างฯ พิจารณานั้น ตนมองว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกห้วงดิ่งว่าการเสนอคำขอนั้น ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดและทำให้คำขอของกลุ่มตกไป ทั้งนี้ มีสภช.บางคนสอบถามนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (6)

กมธ.ยกร่างฯ ถึงเงื่อนไขการทำค่าชดเชยเพิ่มเติมด้วย ซึ่งมองว่าในหลักการของการแปรรูปที่ดินต้องได้รับความเห็นร่วมกันและประเด็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ในลักษณะเสียงข้างมากข้างน้อย

โยนกมธ.ปฏิรูปขงมาตรา284-285

นายคำณูกล่าวถึงกรณีตัวแทนปลัดอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ยื่นหนังสือขอให้ตัดบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 (3) ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ให้มีการกระจายอำนาจและจัดการกิจ อำนาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มาตรา 284 (5) ว่าด้วยการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยการกำหนดให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาคทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ รวมถึงกำกับดูแล จัดทำแผน และบริหารงบประมาณในพื้นที่ และมาตรา 285 ว่าด้วยการปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่นว่า ในรายละเอียดของมาตราดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งสถานะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงเป็นไปตามพร.บ.การปกครองท้องถิ่น

นายคำณูกล่าวว่า ส่วนมาตรา 284(5) และมาตรา 285 ซึ่งอยู่ในหมวดการปฏิรูปนั้นยอมรับว่าจะมีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงในทิศทางการพัฒนา แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการบัญญัติทั้ง 2 มาตราปฏิรูปดังกล่าวเป็นข้อเสนอจากมธ.ปฏิรูปของสปช. ที่ส่งเรื่องเข้ามา

กมธ.ท้องถิ่นเห็นพ้องก้านั้น-ผญบ.

นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ กมธ.ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปรช.) กล่าวถึงกรณีปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เรียกร้องให้ตัดมาตรา 82 ,284 และ 285 ว่า ตนเข้าใจว่ามาตรา 284 และ 285 ทำให้กลุ่มผู้คัดค้านกังวล เนื่องจากกำหนดว่าต้องมีการตรากฎหมายและสร้างกลไก จัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ทำให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะไม่อำนาจหรือบทบาทในท้องถิ่นอีกแล้ว

นายไพโรจน์กล่าวว่า ตนในฐานะผู้เสนอคำแปรญัตติ ได้เสนอขอแก้ไขให้ตัดมาตรา 284 และ 285 เพราะการกำหนดหลักการในมาตรา 82 ว่าการกระจายอำนาจและอำนาจ

หน้าที่ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ไว้ดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดที่เป็นหลักปฏิบัติว่า หากจะเป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องเป็นทั้งจังหวัดและต้องทำภายใน 1 ปี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 284 และ 285 อีกเพราะจะทำให้มีปัญหาตามมามาก โดยรายละเอียด

ทั้ง 2 มาตราไม่ควรไปกำหนดไว้ในกฎหมายลูกหรือกฎหมายอื่นแทน

เครือข่ายอปท.หนุนกระจายอำนาจ

เครือข่ายสมาพันธ์สมาคมข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำโดยนายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชากุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกสมาคมข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างฯ โดยสนับสนุนแนวทางของ กมธ.ยกร่างฯ แต่มีข้อกังวลในบางมาตรา และให้กมธ.ยกร่างฯคงไว้ในมาตรา 216 (3) ที่ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยระบบคุณธรรมในแต่ละจังหวัด และขอให้เพิ่มเติมในมาตราดังกล่าวเป็น (4) คือ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารท้องถิ่น รวมทั้งออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม และเพิ่ม (5) ในมาตราดังกล่าว ให้มีกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เรียกร้องให้ตัดมาตรา 82 ,284 และ 285 นั้น เห็นว่าข้าราชการส่วนภูมิภาคกังวลว่าส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาแทนที่

'บวรศักดิ์-สปช.' ดอดสมัครคปท.

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปท.) 11 คน ที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน จะหมดวาระลงวันที่ 22 พ.ค.นี้ หลังดำรงตำแหน่งมา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2554 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปรากฏว่าขณะนี้บุคคลที่นำสนใจไปสมัครในตำแหน่งคณะกรรมการปฏิรูปหน้าที่เต็มเวลาหลายคน ซึ่งหมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา อาทิ นายบรรศักดิ์

อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธาน สปช. นางสุนี ไชยรส รองประธานคปท.ชุดปัจจุบัน นายชงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นางสดศรี สัตยธรรม อดีตกตด. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสปช. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

ในตำแหน่งดังกล่าว ตามพ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2554 จะได้เงินเดือน 62,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 104,500 บาทต่อเดือน รวมทั้งได้สิทธิ์ประโยชน์ ค่าเดินทางที่พัก และค่ารักษาพยาบาล

ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปหน้าที่ไม่เต็มเวลา มีผู้สมัคร อาทิ นายบุญเลิศ ชาญพิชิตเดช สมาชิกสปช. นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายจอน อึ้งภากรณ์ อดีตส.ว. พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวนนิต กสม. โดยจะได้รับเงินเดือนตามพ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนฯ เดือนละ 42,500 บาท และสิทธิ์ประโยชน์เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการปฏิรูปหน้าที่เต็มเวลา

ขาดสปช.เขียนรธน.เอื้อตัวเอง

สำหรับคปท.ชุดใหม่ จะดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดกัน โดยผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีตัวแทนจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขานุการคณะรัฐมนตรี เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร และเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งกรรมการสรรหาจากภาควิชาการและเอกชน

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า คปท.ชุดใหม่ นอกจะมีอำนาจตามพ.ร.บ.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553 เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ยังมีอำนาจใหม่ในร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายบรรศักดิ์ เป็นประธาน ในมาตรา 282(3) ให้คปท. มีอำนาจเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ "พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎแล้วแต่กรณี" ที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระหรือขั้นตอนโดยไม่จำเป็น

ประเด็นดังกล่าว เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางกรณีนายบรรศักดิ์ สมัครเป็น คปท. ขณะที่เป็นที่ประธานกมธ.ยกร่างฯว่า จะ



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 10, 11 (7)

เป็นการร่างรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการวิจารณ์กรณีสห. ที่มีเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 113,560 บาท/เดือนอยู่แล้ว และมีการเสนอให้อยู่ในตำแหน่งไปอีก 2 ปี ขณะที่ กมธ. ยกร่างฯ มีเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาท ยังจะได้รับเงินเดือนของคปก. อีก 104,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลาอีก 4 ปี

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ในฐานะผู้สมัคร กล่าวว่า ตนไม่ได้คาดหวังเพราะมีคู่แข่งมาสมัครถึง 40 คน แต่แปลกใจมากกว่านายบวรศักดิ์ เป็นประธาน กมธ. ยกร่างฯ อยู่แล้ว จะมาสมัครกรรมการชุดดังกล่าวทำไม รวมทั้ง สปช. คนอื่นๆ ด้วย ดังนั้นหากนายบวรศักดิ์และสปช. ได้รับเลือกเป็นคปก. จะถูกมองว่าเขียนรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและจะถูกร้องเรียนกันวันวายเน่นอน

สมาคมยางเร่งส่งตัวแทนพบนายกฯ

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพาราและสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย กล่าวว่า มาตรการต่อสู้เรื่องปัญหาของพาราราคาคงต่ำที่จะดำเนินการต่อไปอีกขั้นหนึ่งคือ การส่งตัวแทนทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ยกเรื่องการบริหารจัดการยางพาราเป็นวาระแห่งชาติ เพราะที่ผ่านมาตัวแทนเกษตรกรเข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่มีผลสืบหน้า อาจเป็นไปได้ว่า ข้อมูลไม่ถึงมือของนายกฯ ขณะนี้จึงมีการประสานไปยังกลุ่มตัวแทนเกษตรกรทั้ง 4 ภาค เพื่อกำหนดวันเดินทางเข้าพบนายกฯ

นายสายกล่าวต่อว่า ทางสมาคมได้หารือกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(อปท.) ถึงการนำยางพาราออกมาทำ-ซ่อมถนนทั่วประเทศผ่านอปท. ทั้งหมด แต่อปท. ให้เหตุผลว่าคิดค่าใช้จ่ายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้อำนาจผ่านมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เห็นชอบนำยางสดออกต่ำกว่า 300,000 ตัน ออกมาทำถนน ถึงแม้จะต้นทุนสูงกว่าการใช้ยางแอสฟัลต์บ้าง แต่เป็นมาตรการกระตุ้นราคาขายภายในประเทศ ทำให้สถานการณ์ราคาขายตกต่ำดีขึ้น อีกทั้งช่วยเหลือเกษตรกรให้รอดพ้นภาวะวิกฤต

นัดพี่น้องเออพึ่งคำสั่งศาล 4 มิย.

ที่ศาลทหาร กรุงเทพฯ นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ สมาชิกกลุ่มพลเมืองได้กลับ หรือพี่น้องเออ นายสมพันธ์ ศรีเทพ อายุ 17 ปี นักกิจกรรมซึ่งถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์สลาย

การชุมนุมเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2553 บริเวณถนนราชปรารภ ได้มาพบอัยการศาลทหาร ตามนัดในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ฟ้อง 3 ข้อหา ได้แก่ ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. กระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ฐานกระทำการให้เกิดความปั่นป่วนหรือความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ซึ่งนายพันธ์ศักดิ์ถูกจับกุมและแจ้งข้อหาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมาก่อนได้รับการประกันตัวในวันดังกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า อัยการศาลทหาร นัดนายพันธ์ศักดิ์มาฟังคำสั่งที่ศาลทหาร กรุงเทพฯ วันที่ 4 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. โดยไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มและฝากขังแต่อย่างใด



13 พฤษภาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มิถุนายน 2558		กรกฎาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	63.45	63.20	63.65	63.40
ชั้น 2	62.85	62.60	63.05	62.80
ชั้น 3	62.30	62.05	62.50	62.25
ชั้น 4	62.00	61.75	62.20	61.95
ชั้น 5	61.55	61.30	61.75	61.50
ยางแท่ง				
STR5L	54.75	54.50	54.95	54.70
STR5	52.85	52.60	53.05	52.80
STR10	52.15	51.90	52.35	52.10
STR20	51.75	51.50	51.95	51.70
น้ำยางชั้น 60%	39.15	38.90	39.35	39.10
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

14 พฤษภาคม 2558 หน้า 7



□ ส่งผลดี

รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การที่ไทยร่วมมือกับจีนทำสัญญาตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร จะส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกร และเป็นการระบายสินค้าและดึงราคาสินค้าเกษตรได้อีก ไตรมาสแรกของปี 58 พบว่ามูลค่าการส่งออกลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยางพาราส่งออกเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกข้าวอยู่ที่ 1,102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

14 พฤษภาคม 2558 หน้า 12

ชลบุรีลุยมาตรการแก้ปัญหายาง ส่งเสริมธุรกิจขบวนการสหกรณ์

ชลบุรี : นางบุบผา ภู่ออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินงาน เช่น การแก้ไขปัญหาราคายางพารา ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว สำหรับโครงการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีดำเนินการ ได้แก่ โครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 10,000 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด และสหกรณ์กองทุนอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้รับอนุมัติและเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท

นายประทีปกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ได้รับอนุมัติและเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 ล้านบาท ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ขอกู้ 382 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 และขอกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 118 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมยางพารา และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา โดยอยู่ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิจารณาอนุมัติ

14 16 พฤษภาคม 2558 หน้า 6 (1)

สพช.พ่าตัดใหญ่ภาคเกษตร

ชงตั้งกองทุนบ้านาญ / ยุทธศาสตร์สีเขียว 20 ปี มั่งคั่ง

สพช.เล็งพ่าตัดใหญ่ภาคการเกษตรไทยสู่การปฏิรูปเกษตรแนวใหม่ เล็กเป็นทาสประชาชนนิยมนักการเมือง เสนอตั้งกองทุนบ้านาญเกษตรกร จูงใจคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ จวกรัฐบาลในอดีตส่งเสริมปลูกยางทั่ว ประเทศ ทำราคาตกต่ำยาว ระบุต้องไขหนึ่ง ด้าน “อลงกรณ์” ชูยุทธศาสตร์ “ประเทศสีเขียว” พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ตลาดบน เพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้า ไทยในเวทีโลก ผันอีก 20 ปีเกษตรกรมั่งคั่ง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ รอง ประธานกรรมการปฏิรูปภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และบริการ คนที่ 2 และประธานอนุ กรรมการปฏิรูปภาคเกษตรฯ สภา ปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เปิดเผยกับ “ฐาน เศรษฐกิจ” ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการปฏิรูป ภาคเกษตรฯ ได้รายงานชี้แจงต่อที่ ประชุมสภาถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการใช้ปุ๋ยสั่งตัด การปฏิรูปสหกรณ์เพื่อการเกษตร เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาผลผลิตของเกษตร กรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพืชตามฤดูกาลที่ให้ ผลผลิตออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน สินค้าเกษตรส่วนใหญ่พึ่งพิงตลาดส่งออก

นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถ ควบคุมราคาได้

นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรยังสูงทั้งจากการขาดข้อมูล หรือการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับ พื้นที่ การถูกผูกขาดจากบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งครอบงำตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง น้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนปัญหาเชิง โครงสร้างของเกษตรกรซึ่งมีความ อ่อนแอเกี่ยวข้องกับแทรกแซงราคา และประชาชนนิยม มีผลเกษตรกรไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องรวมตัวกัน เพราะสามารถ พึ่งพิงนักการเมืองท้องถิ่นและให้รัฐบาล เข้ามาแทรกแซงราคา ดังนั้นจากนี้ไปจะ ต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อยก กระดับชีวิตเกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้านนายเดชฤทธิ์ ปัญจมูล สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จะต้องมีการจัดทำข้อมูลสำมะโน เกษตรกร โดยระบุข้อมูลที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ พืช สัตว์ การประมง เพื่อนำไป วิเคราะห์วิจัยเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่อง พัฒนาระบบการเกษตรของไทยในอนาคต นอกจากนี้เสนอให้มีกองทุนบ้านาญเกษตร

โดยมีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับกองทุน บำเหน็จบ้านาญข้าราชการ(กบข.) และ กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นการ จูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาสืบทอดและอยู่ ในภาคเกษตรมากขึ้น

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรม ราช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาด้านการ เกษตรที่ผ่านมามีข้อได้ไม่ได้รับความจริงจัง และจริงจังในการแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่าง ยางพารา ได้ส่งเสริมปลูกกันทั่วประเทศ ขาดการบริหารจัดการที่ดีของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ราคาตกต่ำจนถึงทุก วันนี้ เป็นนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลใน อดีต ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาคควรแยก ส่งเสริมว่าภาคใดเหมาะกับพืชชนิดใด มากกว่าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

> เปรียบเทียบข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิดปี 2557

ผลิตผล	พื้นที่ (ล้านไร่)	จำนวนเกษตรกร (ล้านครัวเรือน)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	ส่งออก (ล้านตัน)	มูลค่าการส่งออก ปี 2557 (ล้านบาท)	สัดส่วนปริมาณ ส่งออก (%)
ข้าว	77.544	3.6-4.0	นาปี (ข้าวเปลือก) 36.65	ข้าวสาร 13.32	ข้าวสาร 10.96	174,854.7	45.14
ยางพารา	20	1.5-1.6	4.43	0.665	3.765	193,754.8	84.98
มันสำ-ปะหลัง	8.5	0.480	(หัวมัน) 31.240 (มันแปรรูป) 10.3	3.5 (39% เป็น แป้งมัน)	6.8 (61%เป็น แป้งมัน)	114,644.9	66
ปาล์ม น้ำมัน	4.15-4.4	1.28	2.039-2.10	1.784 (46.46% ผลิต แป้งงา)	0.316	282.23	15.04

ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปภาคเกษตรฯ

14 16 พฤษภาคม 2558 หน้า 6 (2)

สอดคล้องกับนายจำลอง โพธิ์สุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คนไทยมีอาชีพเกษตรกรรม 5-6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นประชากรกว่า 3 ล้านคน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 150 ล้านไร่ แต่ให้ผลผลิตและรายได้ต่ำ อาทิ ข้าว ผลผลิตของไทยถือว่าต่ำมาก เฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลผลิตเฉลี่ยที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ภาคการเกษตรเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่ารัฐบาลใดควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงาน กล่าวว่า ไทยมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอาเซียน หากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีการวางเป้าหมายให้เป็นประเทศสีเขียว (Green Nation) ในอนาคต จะต้องวางแนวคิดใหม่จากการขายผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การขายข้าวเป็นกิโลกรัม การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้า เป็นต้น ภาคการเกษตรของไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกด้านอาหารไปยังตลาดโลกน้อยมาก เพราะปัจจุบันยังมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 1.9% ของตลาดโลกเท่านั้น แสดงว่าประเทศไทยยังสามารถขยายด้านการส่งออกได้อีกมาก

ทั้งนี้เกษตรกรยังขาดความเชื่อมโยงทางด้านต่างๆ ในการสร้างโมเดลเพื่อให้เกษตรกรของไทยมีความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืนไปอีก 20 ปีข้างหน้า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตด้านอาหารและด้านพลังงาน จะต้องมีการกำหนดนโยบายในการผลิตเพื่อเป็นอาหาร การผลิตเพื่ออุตสาหกรรม และการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหาร และสามารถแปรรูปข้าวเพื่อเป็นยา หรือเครื่องสำอาง หรือการแปรรูปพืชเป็นพลังงานทดแทน จะต้องมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น



14 - 17 พฤษภาคม 2558 หน้า 25

ข่าวสั้น



ตรึงจัดชุมชนเกษตรแจกตำบลละล้าน

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปี 2558-2559 ได้จัดลำดับสินค้าทางเศรษฐกิจของจังหวัดแล้ว จำนวน 6 ชนิดสินค้า ได้แก่ ยางพารา กุ้งทะเล ปาล์มน้ำมัน สุกกร โค และข้าว โดยการจัดลำดับสินค้าของจังหวัดตรังครอบคลุม 3 อำเภอ 8 ตำบล แต่ละตำบลจะมีงบประมาณสนับสนุนตำบลละ 1 ล้านบาท ล่าสุดได้คัดเลือกพื้นที่แล้วจำนวน 2 จุด คือ ชนิดสินค้าข้าว ดำเนินการในตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง และจุดที่ 2 ชนิดสินค้าปาล์มน้ำมัน ดำเนินการในตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา